

วันเด็กแห่งชาติ

12 มกราคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ยก ร่วมกับโรงเรียนวัดโคกชะงาย และประชาชนตำบลเขาเจ็ยก ร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการเสด็จสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ยก ถึงแม้ไม่มีงานแสดงของเด็กนักเรียน งดการรื่นเริงต่าง ๆ แต่งานวันเด็กแห่งชาติปี 51 ก็สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้กับเด็กนักเรียนเหมือนเดิม โดยการเล่นเกมต่าง ๆ การเขียนบทความเข้าประกวด



โครงการกีฬาเขาเจ็ยกัมพันธ์ 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเขาเจ็ยก ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทอย่างมาก ทุกคนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายมีส่วนช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี “ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ” การดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาเขาเจ็ยกสัมพันธ์ ประจำปี 2551 งบประมาณในการดำเนินการ 205,000 บาท



โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนตำบลเขาเจ็ยก

23 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพิ่มความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนตำบลเขาเจ็ยก แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข เสริมทักษะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการอนุรักษ์และรักความเป็นไทย การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานการมีคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ต้องดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนได้รับการพัฒนาไปทิศทางที่ถูกต้อง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ให้กับเยาวชนตำบลเขาเจ็ยกต่อไป งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 40,000 บาท



โครงการงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ณ บริเวณวัดเขาเจ็ยก (วัดโน) ซึ่งมากล้นไปด้วยผู้คนมากมายที่มาพร้อมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนตำบลเขาเจ็ยกให้ความสนใจร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามไว้ ร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูตเวทีต่อผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นระหว่างลูกหลาน + ผู้สูงอายุ จากโครงการวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2551 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 80,000 บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาท ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สสถ.) จำนวน 30,000 บาท



ประเพณีการแข่งขันโพนสืบสานมรดกชุมชนเขาเจ็ยก

การแข่งขันโพนชิงถ้วยพระราชทาน รอบคัดเลือกจัดขึ้น 4 สนาม อบต.เขาเจ็ยก เป็นสนามที่ 3 ในการแข่งขัน

พ.ท. คุณาสิน หอยนกกง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ยก ประธานจัดงานแข่งขันโพน ประจำปี 2550 เพื่อต้องการสืบสานประเพณีอันดีงามคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวเขาเจ็ยกไว้อีกด้วย



โครงการลอยกระทง

พ.ท. คุณาศิน หอยนกกง ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง ดำเนินการจัดกิจกรรมลอยกระทง สร้างสุข สนุกได้ ไม่มีเหล้าเบียร์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 50 ณ บริเวณท่าน้ำวังมัจฉา วัดเขาเจ็ยก บรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่วมกันฟื้นฟูคุณค่าประเพณีอันดีงามไว้ และที่สำคัญประชาชน ให้ความร่วมมืองดการดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขาเจ็ยก ผู้สังคมที่ปลอดภัยและมีความสุขแบบยั่งยืนต่อไป

